
 
 

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามญัประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง 

  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
    (1) กระทู้ถาม         ไม่ม ี
 

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
สรุปเวลาในการอภิปรายเมื่อวานนี้ มีดังนี้ 
1. ประธานที่ประชุม ได้รับจัดสรรเวลา 2 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 27 นาที 5 วินาที 

คงเหลือเวลา 1 ชั่วโมง 32 นาที 55 วินาที 
2. คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลาไป 4 ชั่วโมง 31 นาที 23 วินาที  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีไม่มีกรอบเวลาสามารถใช้เวลาในการตอบได้ตามที่ถูกซักถาม 
3. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้รับจัดสรรเวลา 22 ชั่วโมง เวลาที่ใช้ไป 12 ชั่วโมง 9 วินาที

คงเหลือเวลา 9 ชั่วโมง 59 นาที 51 วินาที  
สรุประยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดเมื่อวานนี้ 17 ชั่วโมง 6 นาที 55 วินาที  

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม      ไม่ม ี   
  

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้    ไม่ม ี
  เรื่องด่วน 

  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา  
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 โดยมี  
นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ จำนวน 98 คน เป็นผู้เสนอ 
 ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 32 
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567  
  สมาชิกฯ อภิปรายซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ต่อ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
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 ประเด็นความไม่สงบในชายแดนใต้ ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น ยังไม่ลดความรุนแรง รัฐบาลต้องให้ความสำคัญการแกป้ัญหา มีนโยบายชัดเจนในการแก้ปญัหา 
แต่การใช้ความรุนแรงไม่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ เหตุการณ์ระเบิดที่บ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ยังไม่มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องที่ ได้รับความเดือดร้อน  ยังไม่มี  
การสร้างบ้านให้กับพ่ีน้องที่ได้รับความเดือดร้อน และเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ยังมี 
การก่อเหตุรุนแรงรายวัน เหตุการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร มีแนวทางการพัฒนาชายแดนใต้อย่างไร โดยให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ไม่มีการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  
ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน แนวทางการรักษาความยุติธรรมในสังคม กรณี 
การพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามหลักการตามหลักการความถูกต้อง ชอบธรรม และเป็นไป
ตามกฎหมายหรือไม่ หากรัฐบาลไม่ทำให้เกิดความชอบธรรม เลือกปฏิบัติ ประชาชนจะเชื่อถือได้อย่างไร 
และจะมีความมั่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล  
ไม่มีหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง ไม่เป็นไปตามคำแถลงนโยบายที่ได้ให้ไว้ รัฐบาลไม่มีการดำเนินการหรือ
นโยบายอะไรที่จะทำให้ประชาชนเห็นถึงหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งในประเทศ โดยเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาด้วยสันติภาพ ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่เป็นมรดกตกทอดมา แต่การแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้ รัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าทำแล้วจะเจอรัฐประหาร  
จึงคำนวณอย่างมั่นใจแบบนี้ ทั้งที่การสร้างกระบวนการสันติภาพ ต้องการผู้นำพลเรือนที่แข็งแกร่ง  
แต่ขณะนี้พบว่าได้เซ็นเช็คเปล่าให้กองทัพ ปล่อยชะตากรรมคนชายแดนใต้ให้ถูกจำกัดเสรีภาพ โดย 
อ้างภัยความมั่นคง ให้กองทัพแข็งแกร่ง ความบกพร่องนี้ เกรงว่าจะทำให้ความรุนแรงหวนกลับมา  
ขอเตือนนายกฯ และผู้มีอำนาจฝ่ายบรหิาร หากไม่ยืนยันอย่างแข็งแกร่ง สิ่งที่เจอในปัญหาภาคใต้ อาจจะ
รุนแรงเหมือนก่อนปี 2547 หากไม่หนักแน่นพอ แต่หากรัฐบาลมุ่งจำกัดบทบาทของกองทัพจริงจัง  
เชื่อว่าฝ่ายค้านพร้อมจะเดินร่วมกันอย่างแท้จริง แต่ตอนนี้เห็นปัญหาความบกพร่อง ดังนั้น ขอให้รัฐบาล
ส่งสัญญาณต่อประเด็นทบทวนการฟ้องคดีตากใบ ยกเลิกกฎอัยการศึก 
 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามที่ได้ให้คำสัญญาไว้กับ
ประชาชน นับตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลมา รัฐบาลเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีความจริงใจ  
ในการแก้ไขปัญหา กลับลำเรื่องทำประชามติ การจัดทำของรัฐธรรมนูญของรัฐบาลเปรียบเสมือน 
การพายเรือในอ่าง เพราะไม่มีความคบืหน้า องค์ประกอบของการตั้งคณะกรรมการศึกษาของรัฐบาลเป็น
แบบคนกันเอง มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแบบผิดวัตถุประสงค์ ผิดที่ ผิดเวลา ซึ่งไม่ใช่
ภารกิจของกรรมการชุดนี้ ไม่มีการหาข้อสรุปในการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอคำถาม
ประชามติแบบสอดแทรกเงื่อนไข ไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ทำให้ประเทศสูญเสีย
โอกาสในการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โจทย์สำคัญคือเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นสิ่งที่จะวัดความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤติของประเทศ 
โดยได้เสนอแนะรัฐบาลให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างรวดเร็ว และไว้ใจประชาชน โดย
สนับสนุนคำถามประชามติที่เปิดกว้าง เพ่ิมโอกาสให้การทำประชามติครั้งแรกให้ผ่านความเห็นชอบ  
สภาร่างรัฐธรรมนญู (สสร.) ต้องมาจากการเลือกตั้ง ไม่เปิดช่องให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามา
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มีส่วนร่วม สนับสนุนการแก้ไขรายมาตราให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแบบคู่ขนานกับการจัดทำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสนับสนุนให้เร่งพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติประชามติ  การผลักดัน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความจริงใจและ
ความสามารถในการรกัษาสัจจะที่นักการเมืองได้ให้ไว้กับประชาชน เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น
เรื่องแรกที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะทำในวันที่ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นสัญญาแรกที่พรรคเพ่ือ
ไทยให้ไว้กับประชาชนตอนแถลงจัดตั้งรัฐบาล 
 ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ การดำรงอยู่ของกองทัพเป็นไปเพื่อประชาชน 
หรือเพ่ือความมั่นคงมั่งคั่งของผู้มีอำนาจที่หาประโยชน์จากกองทัพ และสืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่น 
กองทัพต้องมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ การปฏิรูปกองทัพจะทำให้กองทัพมีความโปร่งใส ประชาชน
ไว้เนื้อเชื่อใจในภารกิจทางการทหาร และจะทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การปฏิรูปกองทัพไม่ใช่การด้อยค่าหรือทำลายกองทัพแต่เป็นกระบวนการที่จะทำให้ความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพกับประชาชนดีขึ้น ถ้าไม่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังจะทำให้ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในกองทัพประชาชน มีความระแวงการทำงานของกองทัพ ดังนั้น  ต้องปฏิรูปกองทัพให้มี 
ความโปร่งใสเพ่ือเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมา ปรับปรุงโครงสร้างและกำลังพลในกองทัพ 
ยุบรวมหน่วยงานที่ภารกิจซ้ำซ้อนกัน ใช้กำลังพลตามความเป็นจริง ภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับการทหาร  
ออกจากระบบให้หมด การเกณฑ์ทหารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ลดจำนวนกำลังพลในการเกณฑ์
ทหารลง เพ่ือให้ประชากรวัยแรงงานไปประกอบอาชีพตามทักษะเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และหากมีกำลังพลที่มีจำนวนที่เหมาะสมจะประหยัดงบประมาณด้านบุคลากร ทำให้ใช้งบประมาณ  
ได้อย่างเหมาะสม ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับทหารเกณฑ์ที่สมัครใจเป็นทหาร จะได้รับการฝึก
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ การครอบครองที่ดินราชพัสดุของกองทัพและ
นำไปใช้ทำสวัสดิการเชิงธุรกิจที่ขาดความโปร่งใส ผลประกอบการกำไรเล็กน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
แต่ภาคเกษตรกรขาดที่ดินทำกิน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่า
ที่ดิน สร้างภาระหนี้สินให้ประชาชน ควรนำที่ดินราชพัสดุที่กองทัพครอบครองไปให้เกษตรกรใช้เป็นที่ดิน
ในการประกอบอาชีพ นำที่ดินราชพัสดุไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน นโยบายการจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน เช่น โครงการหนองวัวซอโมเดล จังหวัด
อุดรธานี เป็นการให้ประชาชนเช่าที่ดิน ไม่ใช่การมอบที่ดินให้กับประชาชน เพราะมีการให้ทำสัญญาเช่า 
ทั้งที่พื้นที่เหล่านี้ชาวบา้นอยู่มาก่อนกองทัพ การครอบครองที่ดนิของกองทัพมีจำนวนมากเกินไป กองทัพ
เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์
ของประชาชน ธุรกิจของกองทัพไม่มีความโปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้  นอกจากนี้  ควรจัด
งบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจและภัยความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือดำรงรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ ไม่จัดงบประมาณแบบโควตาที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน ไม่สอดคคล้องกับบริบทความมั่นคง
ของประเทศ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ควรมีการจัดซื้อกับผู้ประกอบการภายในประเทศ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศ เพราะการซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศมีช่องว่างให้เกิดการทุจริต  
คอร์รัปชัน สำหรับเรื่องเรือหลวงสุโขทัย จนถึงวันนี้กองทัพเรือยังไม่สามารถหาสาเหตุการล่มของเรือได้ 
กำลังพลที่เป็นตำแหน่งสำคัญของเรือไม่ได้ขึ้นเรือ ไม่มีการเตรียมเรือชูชีพให้เพียงพอ มีการนำกำลังพล
จากหน่วยอื่นมาขึ้นเรือ การเตรียมน้ำมันไม่เพียงในการออกเรือ เพ่ือไปทำภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก  
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สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อกองทัพเรือ การสืบสวนถึงสาเหตุเรือล่มยังไม่มี  
ความคืบหน้า 
  ประเด็นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาล 
มีการบริหารจัดการฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ล้มเหลว ไม่คำนึงถึงสุขภาพและชีวิตของประชาชนในประเทศ  
ไม่มีการเตรียมการรับมือกับปัญหาทั้งการป้องกันและระงับเหตุไฟป่า และปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดน  
ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่นควัน อีกทั้งปล่อยให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีที่มาจากการเผา 
อย่างปลอดภาษีจากประเทศเมียนมา ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ไม่นำมาตรการเกี่ยวกับนำเข้ามา
ใช้ ไม่มีการตีความประกาศการนำเข้า ในการระบุพิกัดการปลูกข้าวโพดที่ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
ทั้งที่ทราบว่าการเผาข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขอให้รัฐบาล
ใส่ใจกับการรับมือกับปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา 
 ประเด็นการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)  
การส่งออกของประเทศไทยฟ้ืนตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มาก 
แต่สินค้าที่ได้รับประโยชน์มีน้อยมาก มูลค่าการส่งออกไม่ได้เพ่ิมขึ้น แสดงว่า FTA ไม่ได้ช่วยการส่งออก  
และประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก FTA ทั้งนี้ การเจรจาข้อตกลงการค้าประเทศต้องได้ประโยชน์ 
 ประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุน มีการตกลงทำอาชญาบัตรพิเศษ ต่ออายุ
ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ และได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน BOI บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด 
ลิมิเต็ด ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการ
เหมืองทองอัครา การเจรจาเช่นนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุน มีการนำเอาทรัพย์สมบัติของชาติ
ไปยกให้นายทุน กระทรวงอุตสาหกรรมจะแก้ไขปัญหาและหาทางออกกับกรณีเหมืองทองอัคราอย่างไร 
เหตุใดจึงต้องเลื่อนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการออกไป และนายกรัฐมนตรีจะดำเนินกา รกับอดีต
นายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างไร ที่นำผลประโยชน์ของประเทศไป
ให้นายทุนต่างชาติ ให้นายทุนต่างชาติเข้ามาหาผลประโยชน์ในประเทศ 
 ประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสินค้า
ราคาเกษตร และมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาตกต่ำ
อย่างไร ราคายางจะดีอย่างนี้ตลอดไปใช่หรือไม่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ อุปทานในอนาคต ไม่ต้อง
สมมติว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเปลี่ยนแปลงด้วยผลผลิตและความต้องการที่ทำให้ยางราคาตกลง รัฐบาลมี
แนวทางป้องกันหรือไม่ ว่าต้องให้ราคาที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยราคาไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ เมื่อนายกรัฐมนตรี  
มีความเห็นต่างออกไป โดยเชื่อว่าการปราบยางเถื่อนนั้นคือเหตุผลที่ทำให้ยางราคาขึ้น ความเชื่อนั้น
น่าจะไม่รอบคอบ น่าจะผิดพลาด เพราะถึงอย่างไรหนีความจริงในทางเศรษฐศาสตร์ไปไม่พ้นคือ 
อุปสงค์และอุปทาน มีการนำเข้ายางพาราไม่ได้มาตรฐาน ผิดกฎหมาย ไม่ได้คุณภาพ ในเอกสารแสดง
สินค้าผ่านแดนโดยกรมศุลกากร นำยางเน่าสำแดงในเอกสารผ่านแดน ยางที่ผ่านด่าน เป็นยางผิด
กฎหมาย และเปลี่ยน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อผ่านโครงการโคแสนล้าน ให้สินเชื่่อ 5,000 ล้าน
บาท ให้ชาวบ้านกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเพ่ือไปซื้อแม่พันธุ์วัว แล้วนำลูกวัวมาขายให้กับรัฐ โครงการ
เช่นนี้สร้างภาระให้กับเกษตรกร เพราะการเลี้ยงโคกว่าจะโตต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และไม่ รู้ว่า 
จะขายได้ราคาเท่าไหร่ ประกอบมีการปิดด่านเนื่องจากมีโรคระบาดในโค ทำให้ชาวบ้านได้รับ  
ความเดือดร้อน ไม่มีมาตรการกักกันโรค แต่ปิดด่านการค้าขาย ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  
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ไม่สามารถค้าขายได้ โครงการไม่ได้ทำเพ่ือเกษตรกรแต่ส่อการทุจริตทุกขั้นตอน มีคนได้รับผลประโยชน์ 
อีกทั้ง นโยบายแปลงโฉนดที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นโฉนด ไม่ตรงปก 
เนื่องจากนโยบายที่ออกมากลับไปแก้แค่ระเบียบกระทรวง เพื่อให้โอนที่ดิน ส.ป.ก. ได้ และเมื่อช่วงต้นปี
ที่ผ่านมาเกิดเป็นเรื่องใหญ่ มีการบุกรุกที่ดินอุทยานเขาใหญ่ จนเป็นความขัดแย้งระหว่าง ส.ป.ก. และ
กรมอุทยาน มีการถอดหมุด ส.ป.ก. และเรียกร้องให้สอบ ส.ป.ก. และคนที่เกี่ยวข้องว่าปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบ เอานโยบายที่ดินทำกินของประชาชนเอื้อประโยชน์ให้นายทุน  
 ประเด็นการจัดการสถานการณ์ผู้อพยพลี้ภัยทางการเมืองและชายแดน ทำให้เกิด
การหากินกับผู้ลี้ภัย ไม่มีการปราบปรามขบวนการรีดไถผู้ลี้ภัย กดดันผู้ลี้ภัยให้กลับไปยังประเทศตนเอง
ทั้งที่ยังมีการสู้รบอยู่ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ 
รัฐบาลต้องมีนโยบายในการรับมือเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ และเพื่อความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่
กระทำการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัย  ความล้มเหลวในการรับมือแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไม่มีกลไกในการจัดการปัญหาแรงงานอย่างชัดเจน ให้
สิทธิ์ในการอยู่และการทำงานแก่แรงงงานข้ามชาติ เพ่ือจะได้นำแรงงานเหล่านี้มาช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน 
 ประเด็นด้านนโยบายทางการทูตและการต่างประเทศของรัฐบาล มีการดำเนินการ
อย่างหลงผิด หลงทาง และหลงตัวเอง ภาพรวมของนโยบายไม่มีความชัดเจน ให้ความสำคัญกับนโยบาย
ด้านการต่างประเทศเน้นเพียงแต่มิติการค้า การลงทุน และความมั่นคง โดยไม่ได้คำนึงถึงจุดยืนทางการ
ทูตด้านสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และการส่งเสริม สันติภาพโลก ไม่มีการมองไปข้างหน้าเพื่อไปสู่เวที
ต่างประเทศ ดำเนินการนโยบายทางการทูตแบบเน้นตัวเอง อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย  ไม่มีการทำเชิงทูตเชิง
รุกและการทูตสาธารณะ เอนเอียงเข้าหาประเทศมหาอำนาจ เกรงกลัวกับการเสียดินแดน และเกลียด
กลัวคนที่ไม่ใช่คนไทย เกรงกลัวการเข้าประเทศของคนชาติอื่น การทูตลู่ลม ไร้ราก ไม่มีจุดยืน ประเทศ
ไทยฟรีวีซ่าให้กับต่างประเทศ ไม่มีการคัดกรอง สูญเสียรายได้    
 ประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการยาเสพติด  รัฐบาลไม่ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน และสังคม แต่มุ่งเร้นแต่ด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชน
อ่อนแอ ชุมชนไม่เข้มแข็ง ประเทศก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ นโยบายยาบ้า 5 เม็ด เปลี่ยนผู้เสพ 
เป็นผู้ป่วย แต่ไม่มีการเตรียมศูนย์บำบัดไว้รองรับอย่างเพียงพอ เท่ากับเป็นการผลักภาระให้กับชุมชน
และสังคม หากไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดได้ปัญหายาเสพติดก็จะส่งผลกระทบต่อสังคม  
และเศรษฐกิจของประเทศ  
 ประเด็นการแทรกแซงและครอบงำการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน มีการเลือก
นำเสนอข่าวด้านเดียว และเข้ามามีบทบาทกับสื่อมวลชนโดยมีการห้ามสัมภาษณ์บุกคนที่อาจ
วิพากวิจารณ์ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่รัฐบาล อีกทั้ง ยังมีการติดต่อสื่อมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าวที่
อาจก่อให้เกิดกระแสด้านลบ ซึ่งเป็นการทำลายการทำงานตรวจสอบรัฐบาลด้วยความเป็นกลางของ
สื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างบัญชีรายชื่อปลอม (IO) เพ่ือปลุกปั่นกระแสในโซเชียลมีเดีย ทำให้
คนอยู่คนละขั้ว และไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นของกันและกันได้ อย่าทำให้ IO มาทำลายพ้ืนที่พูดคุย
สาธารณะและเกิดการดึงขั้วทางการเมือง รัฐบาลต้องจริงจังกับการแก้ปัญหานี้ให้ได้ อย่าให้ทำลาย
บรรยากาศของประชาธิปไตย 
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  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ชี้แจงว่า ยืนยันว่ากองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่งคั่งของใครคนใดคนหนึ่ง   
วาทกรรมด้อยค่าต่าง ๆ ที่บอกว่าภาพลักษณ์ของกองทัพตกต่ำใช้ไอโอดำมืดลึกล้ำ ขอเวลาให้รัฐบาล
บริหารงานให้ครบ 4 ปี ประชาชนจะตระหนักว่าคนที่ใช้ไอโอคนที่พยายามครอบงำที่แท้จริงแล้ว 
คือใคร การที่รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พยายามทำอยู่ยืนยันว่าพัฒนาร่วมกัน เชื่อว่า
ตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา มีการพัฒนาไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครใจเกณฑ์ทหาร 
การซื้อยุทโธปกรณ์ ได้มีการพูดคุยถึงการคืนพ้ืนที่ให้ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีจะมีการคืนพ้ืนที่
และทำระบบชลประทาน เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินมากขึ้น เรื่องของเงินทอน หากมีหลักฐาน
ขอให้ส่งให้รัฐบาล เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป การซื้อยุทโธปกรณ์มีหลักการในหลายมิติ รวมถึง
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพยายามพูดคุยให้ได้ของที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รัฐบาลจะ
พยายามพัฒนากองทัพต่อไป การซื้อยุทโธปกรณ์จะดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
คำนึงถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะได้จากการซื้อขายอาวุธด้วย 
  สำหรับประเด็นราคายางพารา รัฐบาลบริหารงานโดยเข้าใจถึงปัญหาและ 
ลงรายละเอียด ทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น ประเทศไทยคือมหาอำนาจของยางพาราโลก ผู้นำต้องมี
ความกล้าในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ราคายางสูง โดยทำงานเพื่อประชาชนให้กินดีอยู่ดี  
การปราบปรามยางเถื ่อนไม่ใช่การสั่งการอย่างเดียว แต่เป็นการลงไปดูรายละเอียดและกระชับ 
ความพื้นที่ทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ลดจำนวนยางเถื่อนลง ลดอุปสงค์และอุปทาน
ของราคายางจนทำให้ราคายางสูงขึ้น และจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาราคายางให้สูงขึ้นต่อไป  
ยืนยันว่าตั ้งแต่รับตำแหน่งเป ็นนายกรัฐมนตรี ไม ่เคยแบ่งแยกพื ้นที ่ตามคะแนนเสียงที ่ได ้ร ับ  
การกระทำของตนเป็นที ่ประจักษ์ว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ ปัญหาภาคใต้ต้องมุ ่งไปที ่การพัฒนา  
เสริมโอกาสด้านเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงตามมา ต้องลองแนวปฏิบัติใหม่ ๆ 
บ้าง โดยไม่ละเลยประเด็นความมั่นคง รัฐบาลนี้เข้าใจปัญหาที่เกิดมาในอดีตแต่ต้องมองไปที่อนาคต 
ต้องเปิดใจให้กว้างแนวทางการพัฒนาคือทำให้ทุกคนเจริญไปด้วยกัน ต้องเดินหน้าตามกระบวนการ
ภายใน 4 ปีนี ้ประเทศจะเจริญมากกว่าที ่ร ัฐบาลอื ่น  ๆ เคยทำมา ขอให้ความเชื ่อมั ่นกับพี่น ้อง
ประชาชนว่านายกรัฐมนตรีคนนี้จะไปทุกพื้นที่จะมองเห็นทุกภูมิภาคและจะทำงานทุกวันเพื่อคนไทย
ทุกคน ประชาชนเลือกนักการเมืองได้ แต่นักการเมืองเลือกประชาชนไม่ได้ ทุกภารกิจของตนจะ
พิสูจน์คำพูดในวันนี้ว่าทำเพ่ือประชาชนทุกคน 

 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ชี้แจงประเด็นเมียนมาว่า สถานการณ์ในเมียนมาในวันนี ้มีความรุนแรงและมี 
ความขัดแย้งกันอย่างสูงและยืดเยื้อมานาน ช่วงเวลาที่ผ่านมามีจำนวนผู้หนีภัยจากการสู้รบประมาณ 
77,000 คน และบุคคลเหล่านี้กระจายอยู่ ในศูนย์พักพิง 9 แห่งซึ่ งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง 
มหาดไทยและภาคประชาสังคม โดยได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ เมื่อสถานการณ์ในประเทศ
เมียนมาดีขึ้น มีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับประเทศและมีบางส่วนยังอยู่ที่อำเภออุ้มผาง  จังหวัด
ตาก จำนวน 74 คน สำหรับข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ที่เห็นว่าพ้ืนที่ปลอดภัยชั่วคราวไม่สามารถรองรับ
ผู้หนีภัยได้เพียงพอ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลอดภัยรองรับได้ประมาณ 100,000 คน การดูแลอยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล กรณีที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นรัฐบาลเตรียมความพร้อมที่จะรองรับผู้หนีภัย มีการ
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ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีโครงการช่วยเหลือนำร่อง และ
ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จอาจจะเพิ่มไปในพื้นที่อื่นต่อไป
ด้านความเป็นอยู ่ซึ ่งเป ็นเรื ่องสำคัญมากของผู ้หนีภ ัย แม้จะไม่ใช่อำนาจหน้าที ่ของกระทรวง  
การต่างประเทศโดยตรง แต่จะไปดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดูแล
ต่อไป โลกกำลังเผชิญกับความเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั ้งด ้านความเสี ่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์  
เศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อน การดำเนินนโยบายต่างประเทศต้องมองในมุมกว้าง  ทั้งด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ ความมั ่นคง เพื ่อผลประโยชน์ของคนในชาติ เพื ่อตอบสนอง ต่อ
สถานการณ์ใหม่ นโยบายของรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายไว้ค่อนข้างชัดเจน 3 ข้อ 1)  ฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นทางด้านการทูต ซึ่งได้ปฏิบัติไปแล้ว 2) การสร้างจุดเด่นด้านต่างประเทศอย่างสมดุล 3) แสดง
บทบาทหน้าที่ที ่สร้างสรรค์ รัฐบาลวางนโยบายรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
การทูตเชิงลึกและการทูตเชิงเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้นำจุดแข็งทางการทูตที่เรียกว่าการทูตเชิง
สร้างสรรค์โดยการไปเยือนหลายประเทศ เข้าร่วมกรอบความร่วมมือภูมิภาค และอนุภูมิภาค พบผู้นำ
ตามคำเชิญของประเทศต่าง  ๆ นอกจากนั ้นยังร ับการเยือนจากผู ้นำต ่างประเทศ ทั ้งระดับ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ และภาคเอกชน สถานการณ์ในวันนี้ประเทศ
ไทยไม่สามารถเลือกข้างได้ ผลจากการไม่เลือกข้างทำให้ในกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤต เช่น การนำแรงงาน
กลับจากอิสราเอลจำนวน 7,500 คน ซึ่งรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ แม้จะมีความยุ่งยาก แต่ก็
สามารถนำคนไทยกลับสู่ประเทศไทยได้ รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือตัวประกัน 23 คน ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีตัวประกันออกมาเป็นชาติแรก  

 การเป็นผู ้เล่นที ่สำคัญในเวทีโลกและภูมิภาคบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ  
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเวทีโลกและภูมิภาคการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations General Assembly : UNGA) และสภาเศรษฐก ิจ โลก  (World Economic 
Forum : WEF) เพื ่อตอกย้ำจุดยืนทางด้านมนุษยธรรมสิ ่งแวดล้อม ค่านิยมทางประชาธิปไตย
เศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมสันติภาพโลก โดยให้เกิดความสมดุลกับการค้าการลงทุน เป็นครั้งแรก  
ที่ประเทศไทยได้รับเชิญให้ร่วมประชุม Summit for Democracy ที่ประเทศเกาหลีใต้ และเป็น 
Keynote Speaker ในการประชุม SDG Summit 2023 ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา การสมัครเป็น
สมาช ิกของคณะมนตรีส ิทธ ิมน ุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations Human Rights 
Council: UNHRC) เพื่อแสดงบทบาทด้านมนุษยชนให้เป็นที่รับรู้ของชาวโลกขณะนี้ได้มีประเทศ  
ที ่ให้การสนับสนุนประเทศไทยเกินกว่า 100 ประเทศแล้ว  ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื ่อง 
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับเมียนมา ความช่วยเหลือครั้งนี ้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการให้  
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวเมียนมาตามฉันทามติ 5 ข้อ  ของอาเซียน และ 
เห็นด้วยที่สมาชิกฯเสนอ และจุดยืนต่อสันติภาพรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนในแนวทางเดียวกันอยู่แล้ว   

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงประเด็นการเลี้ยงโคว่า  
ตนเป็นผู ้คิด แต่ไม่ได้เป็นคนทำ สิ่งที ่สมาชิกฯ กล่าวมาเป็นความเท็จ ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรี  
ที่กำกับกองทุนหมู่บ้านที่มีสมาชิก 13,000,000 ครอบครัว ต้องมีการสร้างระบบการเติมเงินให้กับ
กองทุนหมู่บ้านด้วยการทดลองให้เกษตรกร 200 ครอบครัว ให้ยืมวัวไปเลี้ยงครอบครัวละสองตัว
หลังจากนั้น 4 ปีครอบครัวเหล่านั้นจะมีวัวเป็น 10 ตัว เมื่อมีวัวเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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โครงการวัวแสนล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ได้มีการนำร่องในจังหวัดสุโขทัยปรากฏว่าปรากฏความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจประชาชน
ปลดหนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน การเลี้ยงวัวถือเป็นอาชีพที่มีรายได้
แน่นอนสามารถสร้างเงินให้กับผู้เลี้ยง มีตลาดรองรับ 
 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า การปฏิรูป
กองทัพต้องเริ่มจากให้คนภายในคิดและปฏิรูปภายในองค์กรของตนเองก่อน  ถ้าไม่ทำหรือทำไม่ได้ 
ก็จะต้องมีการนำคณะกรรมการปฏิรูปจากภายนอกเข้าไปดูแล โดยได้มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย  

1. คณะทำงานขับเคลื่อนการปรับปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการของแต่ละ
เหล่าทัพ 

2. คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

3. คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสวัสดิการของกำลังพล  
4. คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. คณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดนิในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม 
6. คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
7. คณะทำงานขับเคลื่อนแก้ไขร่างกฎหมายความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม  

ในรัฐสภา 
8. คณะกรรมการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1   

โดยแต่ละชุดได้รายงานผลการศึกษาแล้วนำเสนอ เช่น มีการเสนอโครงสร้างการปรับกองทัพในระยะ
สั้น (2568 - 2571) ปิดอัตราตำแหน่งที่ไม่จำเป็นในกลุ่มที่ไม่มีภารกิจชัดเจน ปัจจุบันกองทัพมีนายพล
ตำแหน่งหลัก 965 นาย ตำแหน่งไม่หลัก 433 นาย รวมแล้วมีตำแหน่งนายพลทั้งหมด 1 ,398 นาย
บางตำแหน่งเกิดขึ้นเพราะในอดีตมีปัญหาเรื่องภัยคุกคามแต่ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องภัยคุกคามแล้ว  
จะยกเลิกก็ไม่ได้เพราะไม่ถูกต้อง เพราะกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารที่เป็นนักรบ จึงมี
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ให ้ก ับ กำลังพลยศสูงตำแหน่งผู ้ทรงคุณวุฒ ิพ ิเศษ 
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิและนายทหารปฏิบ ัต ิการ ระยะเวลาดำเนินการปี 2568 - 2572  และโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกำลังพลของกระทรวงกลาโหมทุกชั้นยศ ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2568 - 2570 เพ่ือทำให้โครงสร้างกองทัพเล็กลง 

 สำหรับโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนนั้น กระทรวงกลาโหมไม่เคยมี
นโยบายการแจกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้าน เพราะไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสิ่งที่ทำได้คือนำพ้ืนท่ีของ
ทหารไปให้ชาวบ้านใช้ แต่ไม่ใช่การออกเอกสารสิทธิ์ เป็นการให้เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที ่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์และชาวบ้านมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์  มีการพิสูจน์สิทธิ์ในบริเวณที่มีข้อพิพาท
ถ้าเป็นพื้นที่ชาวบ้านก็ต้องให้ชาวบ้านไป และให้กรมที่ดินเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ์แต่ถ้าเป็นที่ของ
ราชการต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฏหมายคือการให้เช่าที่ดินทำกิน กระทรวงกลาโหมทำได้เพียงคืน
ที่ดินให้กับต้นสังกัด เพื่อให้ต้นสังกัดดำเนินการจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือการเช่า  
อย่างถูกกฎหมาย เช่น โครงการที่หนองวัวซอ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านโดยที่รัฐไม่เสียผลประโยชน์ 
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ทั้งนี้ ในธุรกิจกองทัพและสวัสดิการ คณะกรรมการสรุปรายงานผลว่าต้องจัดระบบสวัสดิการกองทัพ
ใหม่ทั้งหมด แบ่งเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจ ส่งรายได้ให้กับรัฐ กรมธนารักษ์ และกรมศุลกากร สวัสดิการ
ภายใน เพื่อดูแลกองทัพและครอบครัว ต้องส่งเข้ารัฐ ปั๊มที่เปิดในเวลาราชการ สนามกีฬาที่เปิดใน
เวลาราชการ จัดว่าเป็นสวัสดิการภายใน หากเปิดเลยเวลาให้บุคคลภายนอกใช้มากกว่าบุคคลภายใน
ถือว่าเป็นธุรกิจต้องมีการเสียภาษี เสียค่าเช่าให้ถูกต้อง โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในสนามกอล์ฟ
หลายสนาม ที่เป็นของกองทัพไม่ได้มีผลกำไรเยอะแต่เป็นไปเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลด้วย
การเป็นแคดดี ้ เพื ่อหารายได ้ ส่วนสนามกานตรัตน์ หรือสนามงู กองทัพยกให้เพื ่อไปใช้เป ็น
สาธารณประโยชน์ ในกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เริ่มต้นจากความจำเป็นที่ต้องมี
ระบบไฟฟ้ารองรับฐานทัพเรือ ท่าเทียบเรือเพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ และขยายการ
บริการไปยังพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากยังไม่มีบริการของภาครัฐ ในขณะนั้นกองทัพเรือมีความพร้อมที่
จะปรับลดขอบเขตการบริการเฉพาะพื้นที ่ภายในฐานทัพเรือ  ท่าเทียบเรือเพื่อความมั ่นคงและ
โครงการ EEC ที่กองทัพเรือต้องรับผิดชอบ ซึ่งวันนี้กองทัพเรือได้คืนกิจการไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคคงเหลือไว้เพียงกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของกองทัพเท่านั้น วันนี้กองทัพพร้อมที่จะ
ปรับตัวและเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบและจัดระเบียบ  บทเรียนภัยคุกคามจากหลาย
ประเทศทำให้จำเป็นต้องคงไว้ซึ่งการตรวจเลือกทหาร ด้วยการรณรงค์ให้สมัครด้วยความเต็มใจ  
แม้ว่าในวัยนี้ คือวัยแรงงานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่จะละทิ้งประเด็นความมั่นคงของ
ประเทศไปไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดต้องปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศ 
ไม่ปฏิเสธกองทัพ เพื่อให้เกิดความสมดุลไม่ได้บังคับให้เป็นทั้งหมด ยังคงต้องยึดโยงกับความมั่นคง
ของกองทัพด้วยการรณรงค์ให้เป็นการตรวจเลือกทหารด้วยความสมัครใจ ให้คนที่มาเป็นทหารเกิด
การพัฒนาทักษะอาชีพความรู้ มีอาชีพรองรับ การเป็นทหารเกณฑ์ต่อไปนี้สามารถฝึกอาชีพและเรียน
ต่อได้ โดยได้มีการลงนามกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพต่อไปนี้ ให้พิจารณาจัดซื้อภายในประเทศก่อน 
หากซื้อไม่ได้ทั้งหมดให้ซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศและหากมีการซื้อจากต่างประเทศต้องนำเข้ามา
ประกอบในประเทศไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกองทัพ เ พ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์จากการ
ซื้อจากต่างประเทศ สนับสนุนการผลิตอาวุธในประเทศไทย ผลักดันให้อุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ  
 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตอบชี้แจงประเด็นปัญหายางพาราว่า ต้องใช้กลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้  ปริมาณอุป
สงค์อุปทานของตลาดเป็นเรื่องสำคัญ ในการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราทางการเกษตร จะปลูก
อะไรต้องดูความต้องการของตลาดว่าต้องการอะไร  เพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาดโลก 
นโยบายที่จะทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องทำความเข้าใจว่าบริบทของ
โลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคยางต้องการมาตรฐานอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีโลกในตลาดยุโรป
และตลาดในประเทศอาเซียน ต่างตื ่นตัวในเรื่องนโยบายการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(European Union’s Deforestation Regulation: EUDR) จะทำให้ปริมาณยางพาราของประเทศ
เพื่อนบ้านลดลง ไทยส่งออกยางพาราไปยังตลาดต่างประเทศร้อยละ 88 และมีการรณรงค์ให้ใช้
ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศได้
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มากที่สุด ยางพาราส่วนใหญ่เป็นยางที่ส่งไปตลาดต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจ
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลาดต่างประเทศไม่ต้องการให้รัฐบาลไทยใช้นโยบายบิดเบือนกลไกการตลาด 
เช่น การประกันราคาจะเป็นการทำให้กลไกราคาของตลาดเสีย ประเทศไทยต้องเป็นประเทศนำร่อง
มาตรการ EUDR  ปลูกยางผลิตยางโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทำลายสิ่งแวดล้อม มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ราคายางสูงขึ้น โดยมองที่ความต้องการของผู้บริโภค  
เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการปราบปรามการนำเข้ายางพาราเถื่อน อันทำให้ปริมาณอุปสงค์ อุปทาน  
มีความสมดุลกัน เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า 
 สำหรับราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต มีปัจจัยสองประการ
คือ ปัจจัยภายนอก เช่น การลักลอบนำสินค้าเถื ่อนเข้าสู ่ราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมายโดย 
การแสดงเอกสารนำเข้าเป็นเท็จ มีการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกรมาจำหน่ายภายในประเทศทำให้
ราคาสุกรในประเทศตกต่ำ มีการแทรกแซงตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้า
จากต่างประเทศมีราคาสูง  ซึ ่งมีผลต่อเนื ่องมาจากสถานการณ์ความแปรปรวนของสังคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามรัสเซีย – ยูเครน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้วัตถุดิบ
ประเภทอาหารสัตว์ที่นำเข้ามีราคาสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ ราคาสุกรฟาร์มตกต่ำ  อีกหนึ่ง
ป ัจจัย ค ือ ปัจจัยภายในประเทศ เนื ่องจากปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศมีจำนวนมากขึ ้น  
ความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศลดลง มีสุกรส่วนเกินประมาณ 
5,000 ตัวต ่อวัน ส่งผลให้เกษตรกรผู ้เลี ้ยงส ุกรจำหน่ายสุกรได ้ในราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต   
ต้องแก้ปัญหาโดยปราบปรามสินค้าเถื่อน ด้วยการเพิ่มมาตรการปราบปรามและป้องกันการลักลอบ
นำสินค้าเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมกับการปรับสมดุลการผลิตให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค จากมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการไปทำให้ราคา
สุกรหน้าฟาร์ม และต้นทุนการผลิตรายเดือนตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2567 เริ่มขยับเข้ามาใกล้กันจากเดิมที่
มีช่องว่างระหว่างกันมาก เกิดความสมดุลกัน 
 การเปลี่ยนแปลง ส.ป.ก. 4-01  ไม่ได้แปลงเป็นโฉนดที่ดิน แต่เป็นโฉนดเพื่อ
การเกษตร กิจการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม
เช่น กิจการทางวิชาการการเกษตร การสาธิตการทดลองประโยชน์ทางการเกษตร ไม่มีการจำแนก  
ให้ชัดเจน ไม่มีมาตรฐาน จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภายในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เท่านั ้น  แต่เป็นผู ้แทนจากหน่วยงานทุกหน่วยงานที ่กำกับดูแลที ่ด ินของรัฐ 
เห็นชอบว่าต้องตีความว่ากิจการที่พูดถึงเรื่องที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินคืออะไร
ขยายความให้ชัดเจน กิจการทางวิชาการ เช่น สถานีทดลองศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง
แปลงสาธิต คือ การขยายความของประกาศที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2533 และ 2543 กิจการเหล่านี้
เป ็นกิจการกิจการที ่จะต้องระบุให้ชัดเจนเพื ่อเป็นมาตรฐานว่า  เจ้าหน้าที ่อย่าตีความที ่ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน กิจการที่เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้หมายถึง
กิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรรม ซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเป็น
หลักซึ่งเป็นกิจการที่ประกาศตั้งแต่ปี 2543 การแก้ไขเป็นการขยายความเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การดำเนินการ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนที่ ใช้การตีความแบบเดียวกั น  
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 อำนาจในการจัดที ่ด ินของ ส.ป.ก. มีความล่าช้า จึงต้องนำเรื ่องนี ้ไปปรึกษา
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่ากรณีอำนาจในการจัดให้ที ่ดิน ให้
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าทำกินตามหลักเกณฑ์เป็นอำนาจของ ส.ป.ก ซึ่งอำนาจของ ส.ป.ก. 
คือเลขาธิการ ส.ป.ก. จะมอบให้ปฏิรูปจังหวัดทำแต่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินมีหน้าที่เพียงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เหตุการณ์ที่เกิดเป็นข้อพิพาท บ้านเหวปลากั้ง ตำบลหมูสี  อำเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีการรังวัดเพื่อกำหนดขอบเขตรูปแปลงที่ดินเพื่อออก ส.ป.ก. 4-01  
ในพื้นที ่ด ังกล่าว เมื ่อพบว่าส่อพิรุธจึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูล เบื ้องต้นปรากฏว่าสอนในทาง 
ทุจริตจริง จึงสั่งการไปยังเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้แก้ไขจึงได้ออกคำสั่งด่วนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 
ส.ป.ก.ได้ออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา จำนวน 6 ราย เข้าส่วนกลาง เพื่อสอบสวน
ข้อเท็จจริง หลังจากนั้น ส.ป.ก.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่
ที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการสอบ ส.ป.ก. 4-01 แปลงดังกล่าว หลังจากที ่ตรวจสอบปรากฏว่ามี 
มูลความจริง จึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.และดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ 
ให้เห็นว่าการกระทำใดก็ตาม หากเป็นการกระทำโดยทุจริตประพฤติไม่ชอบใช้อำนาจหน้าที่การเป็น
เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์หรือสนับสนุนเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกต้องได้รับการดำเนินคดี   
 การป้องกันนายทุนเข้ารับการจัดสรรที่ดินที่แปลงเป็นโฉนดเพ่ือการเกษตรให้กับ
นายหน้าค้าที่ดิน เปิดช่องทางการฟอกขาวที่ดินให้กับนายทุน ที่ดินอะไรก็ตามที่เป็นที่ดินของรัฐต้อง
เป็นของรัฐต้องมอบสิทธิ ์การเข้าทำประโยชน์ให ้ก ับพี ่น ้องเกษตรกร  โดยแปลงเป็นโฉนดเพื่อ
การเกษตร มีการตรวจสอบหลายขั้นตอนสิ่งสำคัญที่สุดในการจะออก ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดพ่ีน้อง
เกษตรกรต้องเข้าทำกิน อย่างน้อย 5 ปี และหลังจากที่เป็นที่เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรต้อง  
ถือทำกิน 2 ปี จึงจะเปลี ่ยนมือได้ เพื ่อสร้างมาตรฐานว่าที ่ด ินเมื ่อมีการเปลี ่ยนเป็นโฉนดเพื่อ
การเกษตรจะต้องเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรเท่านั้น และสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรเท่านั้น 
 นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า อดีตนายกรัฐมนตรี 
มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศ และระบุว่ามีโรคประจำตัว เมื่อเข้าเรือนจำ เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2566 มีอาการเกี่ยวกับเรื่องหัวใจ ซึ่งภายในราชทัณฑ์มีเครื่องมือไม่เพียงพอจึงต้องส่งตัว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ การรักษาเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ และแพทย์ยืนยันความ
เจ็บป่วย และเข้าข่ายการพักโทษ และการพักโทษขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะอนุกรรมการพักโทษ 
ยืนยันว่าคณะอนุกรรมการทุกท่านมีอิสระ ในการตัดสินใจ กรมราชทัณฑ์ไม่สามารถไปบังคับได้ และ
อดีตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายการพักโทษมีคะแนนการช่วยเหลือตัวเองระดับเก้า  ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์
ทั้งหมดของการพักโทษประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายโรค และไม่เห็นต่างในกรณีที่จะให้ไปอยู่นอก
เรือนจำ มีกฎกระทรวงและมีกฎหมายยืนยันตามที่กล่าว  จึงเห็นด้วยและไม่มีข้อขัดข้อง มาตรา 55 
วรรคสามระบุไว้ว่าการไปรักษา ตัวที่โรงพยาบาลเปรียบเสมือนการคุมขังเนื่องจากอยู่ในห้องที่ออกไป
ไหนไม่ได้ อดีตนายกรัฐมนตรีถูกขังในเรือนจำตามความหมายคืออยู่โรงพยาบาล 6 เดือนตามเกณฑ์
การพักโทษ 
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 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงว่า 
การที่ได้มีประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทใน 10 จังหวัด ในเบื้องต้นเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ำโดยเริ่มจากกลุ่ม
ธุรกิจ SME กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักที่นำรายได้เข้าประเทศและรัฐบาล
มีการขับเคลื ่อนการท่องเที ่ยว โดยการขึ ้นค่าแรง 400 บาท เฉพาะพื้นที ่ธุรกิจหมวดท่องเที ่ยว  
เกิดจากการหารือในคณะกรรมการไตรภาคี อีกทั้งยุครัฐบาลนี้ จะมีการประกาศขึ้นค่าแรงหลายครั้ง 
และจะพิจารณาธุรกิจอื่นๆ ต่อไป โดยมั่นใจว่าหากเศรษฐกิจเติบโตไปจนถึงปี 2569 -2570 ค่าแรง 
600 บาทไม่ไกลเกินฝัน สำหรับประเด็นแรงงานข้ามชาติ จากประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้ลักลอบเข้ามาใน
ประเทศไทย ฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถที่จะดูแลได้ทุกตารางเมตร ดังนั้น การลักลอบเข้ามาเป็นเรื่อง
ปกติ แต่กระทรวงแรงงานได้เตรียมความพร้อมในการรับแรงงานที่เข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้านและ 
จะจัดให้มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง เปิดศูนย์ CI ทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยรัฐบาลเมียนมาร์เป็นผู้เข้ามาดำเนินการทั้งหมด กระทรวง
แรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ CI เหล่านั้นมีเพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวก สถานการณ์การเกิด
ของประชากรไทยมีน้อยลงจนอาจทำให้ขาดแคลนแรงงานในอนาคต การแก้ไขปัญหาคือนำแรงงาน
ข้ามชาติที่มีบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทยและนำมาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยในอนาคต และยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกคณะกรรมการประกันสังคม ส่วนเรื่องการ
ลาคลอด 98 วัน นายจ้างและประกันสังคมรับผิดชอบคนละร้อยละ 50 นั ้น หากมี ร่าง พ.ร.บ.  
เข้าสู่สภา ก็ขอให้โหวตช่วยกันเพื่อไปบังคับใช้ต่อไป และถ้าหากอนุสัญญา พ.ร .บ.คุ้มครองแรงงาน 
ตามมาตรา 87 และ 98 เข ้าสู ่คณะรัฐมนตรี และเข้าสู ่สภาผู ้แทนราษฎร ขอให้ช่วยกันโหวต  
เพ่ือนำไปสู่การประกาศใช้ต่อไปเช่นกัน 
 นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจงประเด็น
เหมืองทองอัคราว่า ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการปิดเหมืองทองอัครา จากสาเหตุและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวทำให้กระทบกับคู่สัญญาตามความตกลง FTA ระหว่างไทย – ออสเตรเลีย เมื่อเป็นข้อพิพาท
ระหว่างประเทศทำให้เกิดการฟ้องร้องจนต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  เหตุการณ์นี้
เก ิดขึ ้นก่อนที ่ตนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเมื ่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2562 มาพบปัญหาการฟ้องร้องของบริษัท คิงส์เกต คอน
โซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ในการทำเมืองทองอัครา ได้แก้ปัญหาโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ โดยไม่ได้ทำไปโดยพละการเป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของคณะอนุญาโตตุลาการ
การเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเจรจาภายใต้อนุญาโตตุลาการ  โดยในทุกขั้นตอน
จะมีตัวแทนของคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเข้ามาร่วมเจรจาและร่วมกัน
ตัดสินใจด้วยทุกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ตนต้องทำ 
ตามกรอบกฎหมาย ขณะนี้ข้อพิพาทยังไม่ถึงที่สุดตนเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคน 
ปัจจุบัน จะมีคำชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว 
 ตลอดระยะเวลาที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจน
มาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของ
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ประเทศชาติสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน  คำแนะนำใดใดที ่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตนยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังและนำไปปฏิบัติ 

 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจง
ประเด็นเหมืองทองอัคราว่า เหมืองทองอัคราเปิดกิจการและตั้งแต่ปี 2545 ต่อมาในปี 2557 ได้มี 
การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที ่  และเกิดกรณีพิพาทระหว่างพี่น้องประชาชนสองกลุ่ม 
เนื ่องจากมีผลกระทบจากการทำเหมือง มีการกล่าวอ้างว่าเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้อง
ประชาชนและที่สำคัญตอนนั้นอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ มีการตั้งคณะกรรมการหลายคณะ รวมทั้งสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 4 กระทรวง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าไปตรวจสอบข้อร้องเรียนที่พ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนมา หลังจากนั้นใช้ระยะเวลากว่า 3 ปี จากปี 2557 ในการหาสาเหตุที่
แท้จริงว่าข้อกล่าวหาที ่พี ่น้องประชาชนคลางแคลงใจว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดจากกรณี 
การประกอบกิจการเหมืองทองอัคราหรือไม่ ปรากฏว่าเวลาผ่านไป 3 ปีความจริงยังไม่ปรากฏ ดังนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอขอให้มีการใช้มาตรา 44 เพื่อระงับการทำเหมืองทองอัคราชั่วคราว
ก่อน ถือเป็นมาตรการที่ต้องใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ
ของพี่น้องประชาชน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือใช้เวลาในการศึกษา และพิสูจน์
ข้อเท็จจริงให ้ได ้ว ่าการทำเหมืองทองอัครา ส่งผลกระทบโดยตรงกับพี ่น ้องประชาชนหรือไม ่ 
ระยะเวลาดังกล่าวที่ขอหยุดทำการ มีการไปปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับแร่ทั้งหมดที่ล้าหลัง
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ขณะนั้นเอง บริษัท 
คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
มีความเห็นที่ไม่ตรงกับทางรัฐบาลและไม่เข้าใจ  เห็นว่าบริษัทเองได้รับผลกระทบจึงนำเรื่องไปยัง
อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าสาเหตุสุขภาพของพี่น้องประชาชนเกิดจาก
การทำกิจการ ต่อมาในปี 2560 ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายแร่ครั้งใหญ่เป็น พระราชบัญญัติ 
แร่ พ.ศ. 2560 มีการออกนโยบายในการบริหารจัดการแร่ทองคำ กำหนดมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาตรการที่ป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม มาตรการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน และ
ต้องมีการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อเข้ามาดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม และต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพี่น้องประชาชนชุมชนที ่เกี ่ยวข้อง การอนุญาตต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการทำเมืองแร่ทองคำ  
จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ ในส่วนผงทองคำที่มีการอ้างว่าบริษัท อัคราได้รับอนุญาตให้นำไปขาย
ได้เป็นธรรมดาทั่วไปว่าทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในการดูแลของบริษัทในวันที่ประกาศให้ให้หยุดทำการ
ทรัพย์สินตรงนั้นไม่สามารถนำไปได้ แต่ถ้ากลับมาดำเนินกิจการ ทรัพย์สินนั้นต้องตกเป็นสมบัติของ
เจ้าของเดิม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าจะให้ทำตัวผงทองคำที่มีอยู่
เดิมต้องมีการชำระให้ภาคหลวงให้ถูกต้องครบถ้วนและต้องหาผู้ที่จะสกัด (Refine) ผงทองในประเทศ
ให้ได้เพ่ือที่จะทำผงทองคำออกมาจากพ้ืนที่ได้ ซึ่งทางบริษัท อัครา สามารถดำเนินการได้ ทั้งหมดเป็น
การกระทำตามกระบวนการ  
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 การกล่าวหาว่านำผงทองดังกล่าวไปแลกเป็นค่าชดเชยในคดีอนุญาโตตุลาการนั้น
เป็นอีกเหตุผลที่จะไปรองรับคำถามที่ได้ถามไว้ว่า เป็นสิทธิ์ของทางบริษัท อัครา และเมื่อดำเนินการ
ถูกต้องทางบริษัทจึงสามารถดำเนินการได้ ปี 2563 และปี 2564 บริษัท อัคราได้กลับมาดำเนิน
กิจการอีกครั้ง เนื่องจากราคาทองสูงขึ้นอาจจะเป็นเหตุผลให้ทางบริษัท อัครา กลับมาดำเนินการอีก
ครั้งหนึ่งเพราะเห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุน สำหรับคำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่คือขอ
สำรวจ 44 แปลง ขอมาตั ้งแต ่ป ี 2546 ต ่อเนื ่องมาถึง 2548 ม ีการขอมาก่อนแล้วที ่สำคัญคือ
คณะกรรมการแรกมีหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ โดยต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากที่สุด  รวมไปถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่มีการร้องเรียนของชุมชนในพ้ืนที่ ทางกรรมการทั้งหมดจึงได้อนุญาตให้
บริษัท อัครา ได้ใบอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำ การดูแลการประกอบเหมืองแร่ในปัจจุบัน
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่   
 กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการเรื ่องการสู้คดีที ่ผ่านมา  มีการสู ้คดีมาอย่าง
ต่อเนื่องมีการตั้งคณะกรรมการในการต่อสู้คดีซึ่งมาจากตัวแทนหลากหลายกระทรวง การต่อสู้คดี 
ทำด้วยความรัดกุมรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในอีกทางอนุญาโตตุลาการบอกชัดเจน
ว่าหากสามารถเจรจากันได้ ด้วยการเดินหน้าคดีและเข้าสู่การเจรจาบนพื้นฐานของการดำเนินการ
ตามกฏหมายตามระเบียบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงว่าหากบริษัทสามารถ
กลับมาประกอบกิจการได้จะเกิดประโยชน์กับประเทศในหลายส่วนด้วยกัน  คณะอนุญาโตตุลาการ
เป็นผู ้แนะนำให้ทั ้งทั ้งสองฝ่ายเจรจายุติข้อพิพาทกัน  ในระหว่างการไต่สวนข้อพิพาทที่ประเทศ
สิงคโปร์ มีการเริ่มเจรจาระงับข้อพิพาทตั้งแต่ปี 2563 ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกัน ในการ 
ชี้ขาดออกไป การเลื่อนคำชี้ขาดไม่สามารถทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่ง  แต่การเลื่อนคำชี ้ขาดทำได้ 
ก็ต ่อเมื ่อความคิดเห ็นทั ้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน  การเจรจาที ่ทำมาตั ้งแต ่ต ้นเริ ่มเห ็นแล้วว่าม ี 
ความคืบหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดี ก่อนหน้านี้ บริษัท คิงส์เกต อาจจะมีข้อสงสัยและรู้สึกไม่ปลอดภัย 
แต่หลังจากมีการเจรจาพูดคุยและมาตรการต่าง  ๆ ที่คุยกัน ที่ทางบริษัท คิงส์เกต ทำตามกฎหมาย 
ทุกขั ้นตอนเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน การเจรจาของฝ่ายไทยไม่ได้เสียประโยชน์ใดใด  เนื ่องจาก 
การดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นสิทธิ์ที ่ผู ้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ ภายใต้กรอบของ
กฎหมายซึ่งมีสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนี้ ฝ่ายไทยเองได้ประโยชน์จากการ
กลับมาประกอบกิจการของเหมืองทองอัครา มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น  เศรษฐกิจในพ้ืนที่มีการหมุนเวียน 
มีการตั้งกองทุนประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ในการนำแร่ทองคำ กลับมาใช้ประโยชน์มีอุตสาหกรรม
ต่อเนื ่อง ค ือการทำอุตสาหกรรมบริสุทธิ ์ในประเทศที ่ม ีอยู ่ให ้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได ้  
เงินค่าภาคหลวงที ่ได้รับจากการประกอบกิจการร้อยละ 60 ของเงินภาคเหนือจะส่งคืนพี่น้อง
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อนที่จะโดนระงับ
กิจการตั้งแต่ปี 2560 จ่ายเงินค่าภาคหลวงให้กับประเทศไทยมูลค่าสูงถึง 4,400 ล้านบาท เมื่อกลับมา
ประกอบกิจการอีกครั้งนับตั้งแต่ มีนาคม 2566 จนถึงปัจจุบันได้เงินเข้ารัฐไปแล้ว 358 ล้านบาท 
การกลับมาดำเนินการของเหมืองอัครา ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการได้เงินค่าภาคหลวงที่นำกลับ
ไปสู่ชุมชน การกลับมาประกอบกิจการเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 การอนุมัติอนุญาต
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ต่าง ๆ เป็นสิทธิ ์ที ่ผู ้ประกอบการขอหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องแล้วมีการตรวจสอบตามขั ้นตอนตาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถอนุมัติได้  

 กระทรวงอุตสาหกรรม มีข ้อจำกัดเฉพาะในขอบเขตความรับผิดชอบของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น คดีต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ คนที่เป็นเจ้าของกฎหมายไม่อยาก
แปดเปื้อนและไม่อยากที่จะทำผิดเป็นถูก จากดำเป็นขาว เพราะฉะนั้น กระบวนการขั้นตอนทาง
กฎหมายไม่สามารถแทรกแซงได้และที่สำคัญที่สุดไม่เป็นธรรมที่จะกล่าวอ้างว่าเอาคดีความต่าง ๆ ไป
แลกกับการเปิดกิจการ การออกมาตรา 44 เนื่องจากมีที่มาที่ไปเพราะมีความขัดแย้งแล้วอาจจะ 
บานปลายหาสาเหตุไม่ได้จึงจำเป็นต้องใช้มาตรา 44 และเป็นการทำเพ่ือป้องกันและระงับผลกระทบ
ที ่อาจจะเกิดเกิดขึ ้นกับสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื ่อรักษาความสงบเรียบร้อย  
การประกอบกิจการของบริษัทต่างชาติต้องคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพของ
ประชาชน เหมืองทองอัคราเป็นเรื่องทรัพยากรของชาติ เป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศและเป็น 
เรื่องที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะชน ซึ่งอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
อ่อนไหว สามารถพูดได้บางเรื่องเท่านั้น เพราะมีข้อตกลงบังคับไว้ที่จะส่งผลต่อการพิจารณาข้อพิพาท 
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติทำให้ทรัพยากรของประเทศชาติเกิดประโยชน์สูงสุดและ
ได้รับการยอมรับจากโลกผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตอบชี้แจงประเด็น
การตัดรูปแบบกัญชาว่า การจัดรูปแบบกัญชาในขณะนี้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
กัญชาเป็นยาเสพติด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมา ให้สารสกัด
กัญชาที่มีค่าสาร THC (Tetrahydrocannabinol) หรือ “สารเมา” มากกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
เป็นยาเสพติด กัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์  
แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกาศฉบับนี้ ให้ช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมมีบทบัญญัติให้ใช้และห้ามใช้ 
ราก ต้น ใบ ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดของสหประชา ชาติปี 1961 
และพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 1972 กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดอยู่ตามตารางหรือบัญชีที ่ 1  
เป็นยาเสพติดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยได้ นโยบาย
กัญชาของประเทศไทย คือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพและส่งเสริมด้านเศร ษฐกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น และตามอนุสัญญาเดี่ยวถ้านำมาใช้ทางการแพทย์และ
สุขภาพรัฐภาคีต้องออกกฏหมายมาควบคุม เพราะฉะนั้นในขณะนี้รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายกัญชา
กันชง เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่รัฐสภา  กฎหมาย
ฉบับนี้จะเป็นกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาที่นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ
และเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และสุขภาพหากนอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นการใช้ผิดประเภท
ต้องมีกฎหมายมาควบคุมการปลูกการผลิตต้องขออนุญาต  

 ประเด็นการครอบครองยาบ้าจำนวน 5 เม็ด เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดต้องการเปลี่ยนวิธีการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมให้โอกาสเข้าสู่การบำบัด
เพ่ือแยกผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ค้าให้เข้าสู่การบำบัดและให้โอกาสในการกลับคืนสู่สังคมโดยไม่ถูกตี ตรา เพราะ
เชื่อว่าการบำบัดคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ลดทอนความเป็นอาญาแต่ยังคงความเป็นอาญาไว้ผู้ค้า  
ผู้ครอบครองผู้เสพมีความผิดตามกฏหมายฉบับนี้ ถ้าไม่มีพฤติกรรมการค้าการแจกและสมัครใจเข้าสู่
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การบำบัดให้โอกาสถ้าครอบครองไม่เกิน 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพแล้วเปลี่ยน ผู้เสพเป็นผู้ป่วยตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เข้าสู่การบำบัด การบำบัดแบ่งออกเป็นสองส่วนผู้เสพผู้ติดที่มีอาการเข้าสู่
การบำบัดทางการแพทย์ผู้ใช้ที่ไม่มีอาการเข้าสู่การบำบัดฟ้ืนฟูทางสังคมที่เรียกว่าชุมชนล้อมรัก  
 พลตำรวจเอก เพ่ิมพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า 
แนวคิดด้านการจัดการการศึกษาแบ่งเป็นสองข้อ  ข้อหลักคือการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศและ
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงาน มุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4 ด้าน คือ 1.ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยฐานะที่เน้นตามสภาพจริง  ลดการทำเอกสารขั้นตอน
การประเมินไม่ซับซ้อน 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ ่นสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนา  
ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูชายแดนในแต่ละพื้นที่ 3.แก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 
4.จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต นโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการมุ่งเน้นลด
ภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ด้าน คือ 1) เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 2) 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ด้วยการจัดให้ม ีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 
ต้นแบบอย่างน้อย หนึ ่งโรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที ่การศึกษา  3) จัดระบบแนะแนว 
การเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อ 
การเปลี ่ยนแปลงโลกผู ้เร ียนมีรายได ้ระหว่างเร ียนจบแล้วม ีงานทำสอดคล้องความต้องการ
ตลาดแรงงาน 4) การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ผู ้เรียนสามารถเรียนเพิ ่มเพื่อ
ประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียน
ควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5) จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา
เพื ่อให้ผู ้เรียนที ่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการ
เทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกัน  
แต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ  6) มีรายได้ระหว่าง
เรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที ่ 
ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบ
ชี้แจงประเด็นที่เกี ่ยวกับนักการภารโรงว่า ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ของบประมาณในปี 
2568 ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขั้นตอนต่อไปคือการผ่านมาสู่
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 
หวังว่าสภาจะให้ความเห็นชอบวงเงินที ่ได้ขอมา สำหรับเงินในปีงบประมาณ 2567 กระทรวงฯ  
ได้ขอมาแต่ไม่ได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร นักการภารโรงเป็นตำแหน่ง 
ที่สำคัญในการช่วยเหลือโรงเรียน ในการลดภาระต่าง ๆ ของครู และมาช่วยดูแลความปลอดภัย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องของบกลางปี 2567 หวังว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อนำไปจ้างนักการภารโรงให้กับโรงเรียน นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน
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อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กในโรงเรียน ขยายโอกาสระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3  
ขอยืนยันกับสมาชิกฯ ทุกท่านว่ากระทรวงศึกษาไม่มีนโยบายใดที่จะเพิ่มภาระให้กับครูโดยไม่ใช่  
เนื้องานการสอนโดยตรง จะเป็นนโยบายที่ลดภาระครูและช่วยลดภาระงานให้กับ ครูเพื่อให้ครูได้มี
เวลาสอนมากขึ้น 
 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงในฐานะ
เป็นผู้ดูแลกรมธนารักษ์ ว่า โครงการหนองวัวซอโมเดล ในจังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีความประสงค์จะคืนให้กับรัฐเพ่ือที่จะนำไป
มอบให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทำสำเร็จได้ถึง 10,000 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์
เป็นจำนวนมาก ได้มีการทำโครงการต่อไปในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครพนม และในอีกหลายจังหวัด สำหรับโครงการหนองวัวซอโมเดล มีกลไกเริ่มจากกองทัพส่งมอบ
พื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์ มีการพูดคุยกับประชาชนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ ดินที่มีความขัดแย้ง 
รวมถึงการพิสูจน์สิทธิต่าง ๆ แต่ด้วยกลไกของรัฐ และกลไกของกฎหมาย ไม่สามารถแจกที่ดินของรัฐ
ให้กับประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องใช้กลไกที่แก้ไขได้ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยการมอบสิทธิในการ
เข้าใช้ประโยชน์และรัฐเข้าช่วยเหลือทุกอย่าง โดยมีการพูดคุยกับกองทัพหารือร่วมกับประชาชน  
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันว่าประชาชนที่จะเช่าพื้นที่ มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร ซึ่งทาง
กองทัพมีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที ่ ทั ้งนี ้ ในอดีตที ่ผ่านมา กฎระเบียบราชการมีค่าใช้จ่าย  
จำนวนมาก ที ่เกี ่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันมีการแก้ไขระเบียบ โดยยกเลิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่ารังวัดที่ดิน และการเข้าใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ถูกกว่าราคาตลาด อาทิ 
การเช่าพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตร หากต่ำกว่า 50 ไร่ คิดเพียงไร่ละ 20 บาท ต่อปี แต่ถ้าหากเกิน 50 ไร่  
คิดเพียง 30 บาท ต่อปี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสทำมาหากิน ถ้าเช่าเป็นที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 100 
ตารางวา คิดเพียง 25 สตางค์ ต่อตารางวา ต่อเดือน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสร้างตัว สามารถ
ประกอบอาชีพ และยุต ิข ้อขัดแย้ง ด้วยกลไกที ่เก ิดขึ ้นมีการมอบสิทธิประโยชน์ที ่มากกว่านั ้น 
ประชาชนที ่เช่าพื้นที ่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของราชการ เช่น ถนน การประปาไฟฟ้า  
ซึ่งเมื่อก่อนไม่สามารถขอได้ นอกจากนี้สามารถนำพ้ืนที่ไป ขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร
ของรัฐได้ ในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์กันว่าประชาชนเข้ามาอาศัยก่อนนั้น สามารถพิสูจน์กันตามขั้นตอน
ของกฎหมายได้ตามปกติ ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิในการพิสูจน์สิทธิครอบครองที่ดินหากอยู่มาก่อนรัฐ 
ยืนยันว่ายังสามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลจริงจังกับ
การแก้ไขปัญหา Cyberbullying และ Cybercrime รัฐบาลไม่มีนโยบายที่เข้าไปดำเนินการเรื่อง IO 
หากมีหลักฐานให้นำมาดำเนินการให้ถูกต้อง 
 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจง 
ประเด็นเกี่ยวกับการห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้านว่า  การนำเข้าสินค้าต้องมอง
อย่างรอบด้าน และหลายมิติในทุกประเด็น การห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน
ขัดต่อข้อตกลง WTO หรือข้อตกลงในอาเซียนหรือไม่และเข้าสู่เงื่อนไขข้อยกเว้นหรือไม่ นอกจากนี้  
ยังต้องพิจารณาว่าหากห้ามนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยแก้ปัญหา 
PM  2.5 ให้ลดลงมาได้จริงหรือไม่ ถ้าใช้อำนาจห้ามนำเข้าจะเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศไทยบ้าง 
ซึ่งตามข้อตกลงต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือ การปฏิบัติกับประเทศใดต้องปฏิบัติกับประเทศตนเองเยี่ยงนั้น 
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กรณี PM 2.5 และการเผาไหม้ หากจะห้ามนำข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย ก็
ต้องห้ามในประเทศไทยด้วย แต่ในประเทศยังไม่ได้ห้ามเพียงแต่ขอความร่วมมือเท่านั้น  หากมีการ
เผาไหม้แล้วมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายมีผลทางอาญาแต่ถ้าสามารถกันพื้นที่ได้เผาไหม้ตอน
กลางคืนไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนคนอื่นมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้อื่นก็ไม่เข้าประมวลกฎหมาย
อาญาเว้นแต่พระราชบัญญัติกฎหมายสะอาดที ่กำลังจะประกาศใช้ สินค้าเกษตรทุกประเภทใน
ประเทศไทยใช้การขอความร่วมมือไม่ให้เผา หรือเผาในเวลาใดเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
เงื่อนไขในประเทศไทย ซึ่งหากเงื่อนไขในประเทศเป็นเช่นนี้  จะไปบังคับประเทศเพื่อนบ้านก็จะผิด
หลักข้อตกลง สำหรับข้อยกเว้นในข้อตกลงมีอยู่จริง ถ้าหากว่าสิ่งนั้นกระทบต่อชีวิตร่างกายของผู้คน
สามารถกำหนดได้และไม่ถือเป็นการกีดกันทางการค้าแต่การจะใช้ข้อยกเว้นสิ่งสำคัญต้องพิสูจน์ให้ได้
ว่า PM 2.5 เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย จากข้อมูลของ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศองค์กรมหาชน เป็นข้อมูลชัดเจนว่า
ประเทศไทยมีจุดเผาไหม้ ไม่รวมกับสันดาปจากรถยนต์ เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีส่วนทำให้เกิด  
PM  2.5 และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้านทำให้ PM 2.5 เข้าสู่ประเทศ
ไทย จึงไม่สามารถนำข้อยกเว้นมาใช้ได้ 
 เกษตรกรไม่อยากสร้าง PM  2.5 แต่ภาระของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั ้น 
การไถดินเพื่อเตรียมปลูกครั้งใหม่ ถ้าไถขณะมีซางข้าวโพดอยู่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเตรียมดิน
หากใช้การเผาใช้ต้นทุนน้อยกว่า การกำหนดพิกัดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอยู่ในภาคผนวกของ
ข้อตกลง การแก้ไขต้องเป็นมติของอาเซียนจึงจะสามารถแก้ไขภาคผนวกได้ ในฟอร์มให้ระบุเพียงแค่
ว่ามาจากประเทศใด ไม่ได้ระบุเรื่องพิกัด การห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้ านจะ
เกิดผลกระทบต่อประเทศอย่างมาก จะเกิดการตอบโต้ทางการค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออก
สินค้าของประเทศไทย และส่งผลต่ออุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นปัจจัยใน
การผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องรับต้นต้องแบกรับภาระต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นแนวทางการแก้ไข
ปัญหา PM 2.5 ต้องไม่โยนภาระไปให้เกษตรกร ต้องทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ต้องทำอย่างไร
ให้ซังข้าวโพดมีมูลค่า ด้วยการส่งเสริมการเลี ้ยงโคในพื้นที ่ที ่ปลูกข้าวโพด เพื่อไม่ให้เกิดการเผา 
อนุญาตให้ตั้งโรงงานพลังงานชีวมวล 
 ในช่วงวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า หรือโควิด-19 ทั ่วโลกมีปัญหาเรื่อง 
การส่งออก ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการการค้าระหว่างประเทศในช่วงวิกฤติ ได้ดีในระดับที่น่า
พอใจ เมื ่อโลกฟื ้นตัวประเทศไทยก็สามารถฟื ้นตัวได้ในระดับ ที ่น ่าพอใจ จากการบริหารงาน 
ของรัฐบาล ในปี 2566 ติดลบเพียงร้อยละ 1 เทียบกับในต่างประเทศประเทศไทยสามารถฟื้นฟู 
ได้ดีกว่า การคำนวณการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี เป็นไปตามหลักสากลของกฎ WTO สะท้อนให้เห็นถึง
การผลิตที่แท้จริง ภายหลังการทำข้อตกลงการค้า FTA ทำให้การค้ามูลรวมของประเทศขยายตัว 
มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น FTA ถือว่ามีประโยชน์ต่อประเทศและการส่งออกของประเทศ  

 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบ
ชี้แจงว่า อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ นโยบายในการห้ามนำโคจากต่างประเทศเข้ามา
ในราชอาณาจักรนั้น เป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศห้ามนำเข้าสินค้าทางด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคมี
ชีวิตในประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะว่าต้องการที่จะปกป้องเกษตรกรรายย่อย ซึ่งในขณะนี้ ต้องยอมรับว่า
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ราคาโคในประเทศนั้นตกต่ำมาก สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากปริมาณโคในประเทศ และการบริโภค
ภายในมีเขตจำกัด ไม่สามารถที่จะส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ รัฐบาลกำลังจะเปิดตลาดในการส่งออก
สินค ้าปศ ุส ัตว ์ ที ่ประเทศจีน ประเทศเว ียดนาม และประเทศซาอ ุด ีอาระเบ ีย เป ็นตล าดที ่
นายกรัฐมนตรีไปเจรจาในการที่จะส่งออกสินค้าทางด้านปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโคมีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป เป็นการ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ แต่ในขณะนี้เป็นการเตรียมการ รัฐบาล
พยายามสร้างหลักประกันให้กับประเทศคู่ค้า จึงเป็นที่มาของการไม่ให้นำเข้าโค มิ เช่นนั้นกลไกต่าง ๆ 
ในเรื่องของราคาจะตกต่ำได้ เป็นการซ้ำเติมปริมาณเกินกำลัง ทำให้ราคาตกต่ำลงไปอีก ดังนั้น จึงมี
การวางแผนจัดทำศูนย์กักกันโรคเพ่ือการส่งออก ทางด้านปศุสัตว์ เป็นศูนย์ปลอดโรคเพ่ือสุขภาพสัตว์
โดยตรง ได้ส่งหนังสือไปยังประเทศคู่ค้าให้รับทราบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าของประเทศไทยนั้น
ปลอดโรคจริง ๆ นอกจากนี ้ มีการหาวัคซีนที่มีคุณภาพ โดยกรมปศุสัตว์ก็จะทำศูนย์ผลิตวัคซีน
ทางด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดหลักประกันว่าวัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับ 
 สำหรับการลักลอบสินค้านำเข้าทางชายแดน เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์ไม่มีอาวุธ 
ส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ ต้องสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ด้วยพื้นที่
ชายแดนมีความยาวติดต่อกันกว่า 2,400 กิโลเมตร ทำให้ยากเกินความควบคุม แต่รัฐบาลมิได้นิ่ง 
นอนใจ มีการจับกุมวางแผนสกัดกั้น และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

   (5) เรื่องที่ค้างพิจารณาม       ไม่ม ี
 

   (6) เรื่องที่เสนอใหม่     ไม่ม ี

  (7) เรื่องอื่น ๆ  
 ระหว่างวันที่  12 ธันวาคม 2566 ถึ งวันที่  4 เมษายน 2567 ในสมัยนี้ ได้มี  
การประชุมรวมทั้งหมด 32 ครั้ง เป็นไปด้วยดีมีข้อบกพร่องบ้างเพียง 1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา 1 ครั้ง โดยมีผลงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว  
 - โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจำนวน   1 ฉบับ 
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา   2 ฉบับ 
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  9 ฉบับ 
 - อยู่ในระเบียบวาระที่ค้างอยู่โดยพิจารณา   20 ฉบับ  
 - อยู่ระหว่างการรอการรับรองของนายกรัฐมนตรี  39 ฉบับ  
 2. ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอเข้ามาตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 
และหมวด 5   
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาของวุฒิสภา  1 ฉบับ 
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  5 ฉบับ 
 - อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีรับรอง   6 ฉบับ  
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 - กฎหมายของประชาชนได้มีการเสนอเข้ามาแล้วและอยู่ระหว่างการขอให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น 19 ฉบับ  

3. ญัตติ  
 - ญัตติที่สภาส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  7 เรื่อง รวม 16 ญัตติ  
 - ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ 5 เรื่อง รวม 15 ญัตติ 
   พิจารณาและเห็นชอบกบัรายงานและข้อสังเกตแล้ว   
 - ญัตติที่สภามอบหมายให้ คณะกรรมาธิการพิจารณา 2 เรื่อง รวม 6 ญัตติ 
  เสร็จสิ้นแล้วรอการบรรจุ  
 - ญัตติที่สภา มอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 20 เรื่อง รวม 66 ญัตติ 
   อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  
 - ญัตติที่อยู่ในวาระรอการพิจารณา  45 ญัตติ 
 4. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป 
 ญัตติขออภิปรายทั่ วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือ เสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 152 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำลังทำใน
วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 1 ญัตติ 
 5. การพิจารณารายงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีการพิจารณา
แล้ว 3 เรื่อง 

6. กระทู้ถามซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว 
- กระทู้ถามสดด้วยวาจาจำนวน  33 กระทู้ 
- กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภา  24 กระทู้ 
- กระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  87 กระทู้ 
- กระทู้ถามแยกเฉพาะดำเนินการไปแล้ว  44 กระทู้  

  7. เรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอหารือก่อนเข้าระเบียบวาระในที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2,165 ข้อหารือ 

8. เรื่องอื่น ๆ 
- รับทราบรายงานของหน่วยราชการที่มารายงานในสภาทั้งหมด 18 เรื่อง 
- เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา

แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 เรื่อง 
- การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 เรื่อง 
- การบรรจุเพื่อรอพิจารณา 1 เรื่อง คือ รัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ  
- ประธานรัฐสภาไม่อนุญาตให้บรรจุตามระเบียบวาระ 2 ฉบับ  
- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอมาแล้วและมีผู้ขอถอน

ไป 5 ฉบับ 
- หนังสือสนธิสัญญาให้ความเห็นชอบจำนวน 1 ฉบับ  
- การพิจารณาญัตติเห็นชอบเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไป 1 ญัตติ 
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 จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกา 
ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง พ.ศ.2567 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 
เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน  
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 นั้น 
บัดนี้ จะสิ้นกําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอง ในวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ.2567 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี
ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่  10 เมษายน พ.ศ.2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานฯ สั่งปิดประชุมในเวลา 02.15 นาฬิกา 
    
ปิดประชุมเวลา 02.15 นาฬิกา 
 
         ****************************************** 
 
        จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 


